

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN ĐÔNG HƯNG**

Số: **31** /UBND-QS

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Đông Hưng, ngày 02 tháng 10 năm 2019*

V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn,  
gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ  
tham gia Công an nhân dân năm 2020.

**Kính gửi:**

- Chủ tịch UBND các xã-thị trấn;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp  
trên địa bàn huyện Đông Hưng.

Thực hiện Chỉ thị số 23- CT/HU ngày 02/10/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hưng về lãnh đạo nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020; Chủ tịch Ủy ban nhân huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an năm 2018, Nghị định 70/2019/NĐ-CP ngày 23/02/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Chỉ thị số 23-CT/HU ngày 02/10/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020; các chế độ chính sách của đảng, nhà nước, quân đội, công an, địa phương đối với quân nhân, gia đình quân nhân tại ngũ. Công tác tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên, sâu rộng, bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp mọi lúc, mọi nơi, đến mọi người dân. Các xã, thị trấn thành lập các tổ, đội công tác liên ngành (quân sự, công an và các ban ngành, đoàn thể) bám sát cơ sở, đến từng gia đình có thanh niên trong diện nhập ngũ ngay từ những ngày đầu triển khai nhiệm vụ tuyển quân để động viên, tuyên truyền, giáo dục tạo chuyển biến về nhận thức trong toàn nhân dân, đặc biệt là các gia đình và thanh niên SSNN, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Phòng văn hóa thông tin, Đài truyền thanh, truyền hình huyện, đài truyền thanh xã, thị trấn, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt chức năng của mình trong tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

2. Kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự năm 2020 ở các cấp; tổ chức hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019, chỉ rõ những ưu, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân tồn tại, hạn chế, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp; đồng thời triển khai cụ thể kế hoạch tuyển, chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020; phát huy trách nhiệm của các thành viên theo chức năng, nhiệm vụ trong việc kiểm tra, chỉ đạo, kịp thời giúp đỡ phương, cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Cơ quan quân sự, công an các cấp, nhất là cơ sở, chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể tham mưu đúng, trúng kịp thời giúp cấp ủy, chính quyền có những giải pháp cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Tổ chức rà soát, phúc tra nguồn SSNN, lập danh sách nam công dân trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS theo quy định (danh sách đối tượng thuộc diện miễn, tạm hoãn, đủ điều kiện SSNN năm 2020) báo cáo về Hội đồng NVQS huyện (qua Ban CHQS huyện), ra quyết định miễn, tạm hoãn cho các thanh niên nằm trong diện theo quy định của Luật NVQS. Công an các xã, thị trấn nắm nguồn, lập danh sách các công dân có nguyện vọng, đủ điều kiện đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân báo cáo về Công an huyện. Những trường hợp đi làm ăn xa phải có các biện pháp thông báo trực tiếp và ký cam kết với thanh niên và gia đình để các thanh niên về tham gia khám tuyển đúng thời gian quy định, đảm bảo công bằng trong thực hiện Luật NVQS, Ban CHQS huyện, Công an huyện phân công cán bộ phụ trách cùng với Hội đồng NVQS xã, thị trấn trực tiếp xét duyệt, tuyển chọn và phải chịu trách nhiệm về chất lượng của từng thanh niên nhập ngũ đến khi hoàn thành việc giao nhận, quân cho các đơn vị.

4. Ban CHQS huyện, Công an huyện phối hợp chặt chẽ với Phòng y tế, Trung tâm y tế, Bệnh viện đa khoa huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc việc sơ tuyển tại xã, khám tuyển, xét nghiệm HIV, ma túy và các xét nghiệm khác theo yêu cầu ở huyện. Tổ chức tốt việc tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, nhân viên ngành y tế trước khi sơ, khám tuyển. Các cơ quan y tế cần chọn cử những cán bộ, nhân viên chuyên môn có trình độ, kinh nghiệm và trách nhiệm cao, nắm chắc tiêu chuẩn, phân loại chính xác sức khỏe, khám trung thực, khách quan, đánh giá đúng chất lượng sơ, khám tuyển, tuyệt đối không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực làm ảnh hưởng đến kết quả sơ, khám tuyển.

5. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện có trách nhiệm phối hợp với UBND các xã, thị trấn và Ban chỉ huy quân

sự huyện, lập danh sách nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đang làm việc tại cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp mình, đồng thời tạo điều kiện và tổ chức cho thanh niên tham gia sơ tuyển, khám tuyển theo kế hoạch của Hội đồng NVQS huyện, sẵn sàng nhập ngũ thực hiện Luật NVQS.

6. Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Ban chỉ huy quân sự huyện phối hợp chỉ đạo chặt chẽ việc xét duyệt tiêu chuẩn chính trị, đạo đức theo quy định, đồng thời hướng dẫn các xã, thị trấn xử lý nghiêm các trường hợp chống, trốn và cản trở việc thi hành Luật NVQS theo Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, để giáo dục, ngăn ngừa, giữ nghiêm Luật định. Các trường hợp tái phạm hoặc cố tình trốn tránh phải được đưa ra truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nhận công văn, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp triển khai và thực hiện nghiêm túc. *tb*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Thành viên HĐNVQS huyện.
- Lưu: VT, Ban CHQS huyện. *tb*



**CHỦ TỊCH**

**Xuân Thức**

